

ข้อเท็จจริง

เรียน คุณอรรถ ที่นับถือ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏในเฟซบุ๊กมีการชักชวนให้ร่วมกันคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ได้มีมติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดฯ เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปูนซิเมนต์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ เขาสวนกวางและเขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ประมาณ ๓,๓๐๐ ไร่ โดยผู้ชักชวนอ้างข่าวของมติชนออนไลน์ **ผ่อนผันให้ บปช.เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำนวน ๑๕ แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ**

ผมเข้าใจว่าขณะนี้คงได้ผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านครบ ๑๐๐ คนตามต้องการแล้ว วันนี้ (๗ มี.ค.) เห็นมีแชร์เรื่องนี้เพียงคนเดียว

ผมไม่มั่นใจในข้อเท็จจริง

ข่าวนี้พูดถึงพื้นที่ป่าสงวนฯ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ ซึ่งป่าสงวนฯ คือป่าที่ไม่มีความสำคัญสูงสุด สามารถขอใช้ทำประโยชน์ได้ ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ คือป่าต้นน้ำลำธาร ไม่นอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม จากภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ดังกล่าว (ซึ่งองค์กรที่ต่อต้านนี้แสดงไว้ในกรรณสูต) ปรากฏภาพชุมชนต่างๆ เกือบเต็มพื้นที่ เหลือภาพป่าชายขอบบ่อเหมืองไม่มาก ผมขอสรุปความเห็นในขั้นนี้ว่า ป่านี้แม้ว่ามีกรรณสูตให้ใช้ประโยชน์ทำเหมืองและผลิตปูนซีเมนต์มาหลายสิบปีแล้ว ต่อมาอาจมีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ จึงต้องมีการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสภาพป่าปัจจุบันนี้เสื่อมโทรมไปมาก จึงได้มีการผ่อนผันในครั้งนี้

เหมืองนี้เป็นเหมืองผลิตหินปูน (limestone) ไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ในโรงงานซึ่งอยู่นอกเขตเหมือง ปูนซีเมนต์ใช้ทำคอนกรีต เป็นวัสดุที่สำคัญในการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสูงทุกแห่ง ถนนหนทาง ดิกรามบ้านเรือนจำนวนมาก ฯลฯ คิดเพียงบ้านเรือนของประชาชน ถ้าสร้างด้วยไม้ดัดที่ทำกันในสมัยโบราณ ปัจจุบันนี้จะเหลือป่ากี่ไร่



เหมืองนี้เป็นเหมืองเปิด (open pit) ระเบิดเอาแต่ส่วนที่เป็นหิน ไม่ใช่การทำลายป่าโดยสิ้นเชิง เทียบไม่ได้กับการใช้ประโยชน์ป่าเพื่อการทำไร่ นอกจากนั้นหากพื้นที่นั้นเหมาะสมเมื่อระเบิดหินออกระดับหนึ่งแล้วอาจมีสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังได้
ผมไม่ได้ร่วมลงชื่อครับ.

ด้วยความนับถือ
ป.ปฏิภ

ดีครับ การหาข้อมูลก่อนจะตัดสินใจทำอะไร เป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างเราๆ ท่านๆ ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารทะเลาะแบบนี้ ข้อมูลบางส่วนปั้นแต่งขึ้นมา บางส่วนพูดความจริงไม่หมด บางส่วนเอาเฉพาะข้อเสียมา บางส่วนเลือกพูดเฉพาะข้อดี บางส่วนเป็นข่าวปลอม บางส่วนข่าวจริง ก็ต้องแยกให้ออก ไม่เช่นนั้นตกเป็นเครื่องมือผู้อื่นทันที.

ให้กำลังใจ

เรียน คุณอรรถ อรรถนัย

มีเรื่องมาบนแต่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยครับ เรื่องคือว่าผมใช้ถนนพระราม ๓ รัชดาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์เกือบทุกวัน อีกไม่นานสะพานข้ามทางรถไฟพระราม ๓ จะเปิด รถจะเบียดข้ามทางรถไฟแทน ส่วนหน้าเดอมอลล์ที่พาจะจะมีการสร้างอุโมงค์ ตอนนี้อยู่ปรับพื้นที่แล้ว อีกหน่อยรถคงติดขัดอย่างหนักแน่นอน จะเสี่ยงใช้สาทรก็เหนื่อยใจเพราะสาทรทุกวัน แต่ก็เห็นด้วยครับกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น การจราจรในอนาคตจะได้ดีขึ้นน้อยลง ก็เห็นใจคนใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงนี้ปิดสะพานโศภน และฝากไปถึง